



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"อธิการบดี" ท้าปท. ลงมติ ไม่ขึ้นค่าหน่วยกิตปี"52

มติอธิการบดีท้า ปท. ไม่ขึ้นค่าหน่วยกิตปี"52 หลังไทยสอเค้าเจอวิกฤตเศรษฐกิจ "ธรรมศาสตร์" เผยล่าสุดเพิ่งขึ้นไปเมื่อปีก่อน ส่วน"เชียงใหม่-ขอนแก่น-อุบลฯ" ชะลอปรับเพิ่ม 4-5 ปี สำนักบฯ ยอมรับรัฐถังแตก ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรบฯ ตามความสำคัญ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม ทปอ. ได้ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัย ให้ชะลอการเพิ่มค่าหน่วยกิตหรือค่าเล่าเรียนของนิสิตนักศึกษา ในปีการศึกษา 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขอให้จัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประสบปัญหา นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการหามาตรการรองรับบัณฑิตที่กำลังจะจบใหม่ แต่ยังไม่มีการทำ ด้วยการจัดฝึกอบรมระยะสั้น หรือการทำงานช่วยเหลือมหาวิทยาลัย

นายมณฑลกล่าวว่า ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่ง ทปอ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งแบบสอบถามถึงทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมคัดเลือกในระบบแอดมิสชันส์กลาง และแจ้งรายวิชาเพิ่มในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยขอให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อ สกอ. จะทยอยประกาศลงเว็บไซต์ โดยเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยจัดส่งแบบสอบถามถึงข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบตรง หรือแอดมิสชันส์ตรง ทั้งรายวิชา และค่านำหนักในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ PAT โดยขอให้จัดส่งภายในเดือนธันวาคม หรืออย่างช้าเดือนมกราคม 2552

"ที่ประชุมยังขอความร่วมมือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในการใช้ผลการสอบ GAT และ PAT ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 โดย กสพท. อาจจัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบ เช่นเดียวกับแอดมิสชันส์ตรงที่อยากให้มหาวิทยาลัยใช้คะแนนจากการสอบ GAT และ PAT แทนที่จะจัดสอบเอง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ขณะเดียวกัน ยังอำนวยความสะดวกให้กับเด็กไม่ต้องวิ่งสอบหลายแห่ง" นายมณฑลกล่าว

นายมณฑลกล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ทปอ. ประจำปี 2552 และรองประธาน ทปอ. ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และนายสุรพล นิธิไกรพนธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ด้านนายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า มช.มีนโยบายไม่ปรับขึ้นค่าหน่วยกิตอยู่แล้ว และช่วง 3-4 ปีนี้จะไม่ขึ้นค่าหน่วยกิต ทั้งนี้ ค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาจ่ายอยู่ในปัจจุบันต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริง เพราะรัฐจัดงบประมาณอุดหนุนส่วนหนึ่ง นอกจากการไม่ปรับค่าหน่วยกิตแล้ว มช.จะมีมาตรการช่วยเหลือโดยจะขยายเวลาให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบ ได้ฝึกงานไปก่อน เพื่อให้มีโอกาสดำเนินงาน รวมทั้งจะเสนอรัฐบาลให้มีแผนช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้ให้มีงานทำด้วย

นายสุรพลกล่าวว่า มติดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ มธ. เพราะตั้งใจจะไม่ปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนในปี 2552 อยู่แล้ว โดย มธ.จะพิจารณาปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนทุก 4 ปี ซึ่งล่าสุด สภา มธ.เพิ่งมีมติให้ขึ้นค่าเล่าเรียนเมื่อปีการศึกษา 2550 โดยการปรับขึ้นค่าเล่าเรียนจะมองว่า นักศึกษาควรรับผิดชอบค่าเล่าเรียนร้อยละ 20-30 โดยมีอัตราเงินเฟ้อ และดัชนีผู้บริโภคมาประกอบกัน

นายสมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า มข.ยังไม่มียุทธศาสตร์ปรับขึ้นค่าหน่วยกิต หรือค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2552 เพราะเป็นห่วงเรื่องสถานะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไม่ดีในปีหน้า ทั้งนี้ มข.ปรับค่าเล่าเรียนครั้งล่าสุด เมื่อ 3 ปีก่อน

นายประกอบ วิโรจนกุฎ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับมติ ทปอ. และ มอบ.ตั้งใจจะไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และจะไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนไปอีก 4-5 ปีข้างหน้า เพราะเห็นว่าค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักศึกษาในขณะนี้ สามารถดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งนักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานได้ และมีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม มอบ.ได้ปรับขึ้นค่าเล่าเรียนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วช่วงที่เศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ

"จริงๆ แล้ว ทปอ.มีมติเรื่องไม่ขึ้นค่าเล่าเรียน ควบคู่กับการไม่ให้ลดจำนวนผลิตบัณฑิตลง เพื่อแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงานในปี 2552 ซึ่งคาดว่าจะมีบัณฑิตตกงานจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติว่า เพื่อไม่ให้บัณฑิตที่จบออกไปกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีการจ้างทำ จึงควรตั้งเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเพิ่มความรู้ แทนที่จะเป็นบัณฑิตตกงาน นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรที่จะสร้างงานให้กับนักศึกษาด้วย" นายประกอบกล่าว

น.ส.วัลย์รัตน์ ศรีอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า สำนักงบประมาณไม่ได้มีหน้าที่อนุมัติงบฯให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักฯเป็นเพียงผู้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และการที่ให้สำนักฯปรับงบฯค่าตอบแทนพนักงานให้พนักงานในมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐทั้ง 7 แห่ง 1.4 เท่าของเงินเดือนเริ่มต้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะหากพูดกันตามจริง เวลานี้งบกลางของประเทศไม่มีแล้ว รัฐบาลมีภาระหนัก และงบกลางที่ตั้งไว้ในปี 2552 ไม่ได้มีมากมาย ขณะเดียวกัน ไม่คิดว่าประเทศจะประสบภาวะวิกฤตมากมายขนาดนี้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง นำท่วม เป็นต้น ล้วนแต่ต้องใช้งบฯกลางแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น ดังนั้น การปรับงบฯจึงต้องจัดตามลำดับความสำคัญ จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปจัดลำดับความสำคัญ